



## บทเทศน์วันอาทิตย์

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา  
30 มิถุนายน 2013

บทอ่าน 1 พกษ 19: 16ข, 19-21 ; กท 5: 1, 13-18 ; ลก 9: 51-62

จุดเน้น พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนสู่ความศักดิ์สิทธิ์

การเป็นคริสตชนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางครั้งความเชื่อของเราไม่เป็นที่นิยมของคนอื่นในสังคม บางครั้งการพักผ่อนอยู่ที่บ้าน การไปเล่นกีฬา ดูจะง่ายกว่าการไปวัด การแต่งตัวตามแฟชั่นดูจะง่ายกว่าการแต่งชุดสุภาพ การใช้จ่ายซื้อบ้านหรือ ดูดีกว่าทำบุญช่วยคนไร้ที่อยู่อาศัย บางที่อยู่เจียบๆ ดูสภาพดีกว่าการปกป้องความเชื่อ หรือการไหวตเลือกแนวทางพรรคหนึ่งง่ายกว่าการปกป้องแนวคิดของเราคาทอลิก

ในบทอ่านวันนี้ เราพบปะกับคนที่ต้องตัดสินใจตามพระประสงค์ เช่นประกาศกเอลีชาห์ได้เลือกประกาศกเอลีชาทำหน้าที่ต่อจากท่าน แต่เอลีชาขอทำหน้าที่ต่อครอบครัวก่อน และจึงติดตามประกาศก นักบุญเปาโลเร่งเร้าชาวกาลาเทียให้ไตร่ตรองตามคำสอนของพระวรสาร ที่เป็นแนวทางแท้จริงสู่ความรอดพ้น พวกเขาต้องคิดสูงกว่าบัญญัติของโมเสส และไม่สนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า

ในพระวรสาร เช่นเคย พระเยซูเจ้าทรงเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เมื่อบรรดาศิษย์เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรีย ซึ่งไม่ยอมต้อนรับชาวยิว เพราะพระเยซูเจ้ามุ่งไปกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาศิษย์อาจต้องการแก้แค้น แต่พวกเขาก็เดินทางต่อไป พระเยซูเจ้าไม่มีที่จะวางศีรษะ เหมือนคนยากจนและคนขายของสังคัม และพระองค์ทรงเดินทางต่อไป ระหว่างทาง พระเยซูเจ้าได้พบปะกับบรรดาศิษย์อื่นๆ ที่ต้องการไปฝังคนตาย หรือกล่าวลาสมาชิกในครอบครัว พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าคนสนใจเรื่องส่วนตัว แม้ว่าถูกต้อง แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการอุทิศตนในการติดตามพระองค์ และดังนั้น พระองค์ทรงเดินทางต่อไป

พระองค์กำลังเสด็จไปไหน พระองค์กำลังไปสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับพระทรมาน และความตาย พระองค์ไปทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จสมบูรณ์ ไม่มีอะไรขัดขวางพระองค์ได้

พี่น้อง เราเช่นกัน กำลังเดินทางมุ่งสู่สวรรค์ แต่ทุกวันเราจะพบความรับผิดชอบหลายประการที่ถูกต้อง ในครอบครัว ในที่ทำงาน ที่มีภาวะกดดันในสังคม และไม่มั่งคั่งมาก เมื่อได้รับศีลล้างบาป พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ติดตามพระคริสตเจ้า หมายความว่า เรามีแนวคิดแบบใหม่ มีวิถีฟังแบบใหม่ มีวิถีทางดำเนินชีวิตแบบใหม่ เราจำเป็นต้องศึกษาพระวาจาของพระเจ้า เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนคริสตชน เราได้รับพระพรพรทานของพระเจ้า พระองค์ทรงจัดหาสิ่งที่เราจำเป็นต้องทุกประการ ดังนั้น ขอให้เราก้าวเดินต่อไป มุ่งหน้าสู่จุดหมายนิรันดรของเรา

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(เมษายน – มิถุนายน 2013), หน้า 247-248.